

ลุ้นทีมสาวไทย ตบคาคาซัคฯวันนี้

**ชิงตั๋วไปชิงแชมป์โลก
เริ่ม16.00น.SMMทีวีสด**
ทีมตบลูกยางสาวดาวรุ่งไทย พร้อมชน
คาคัคสถาน ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ตี
วอลเลย์บอลยุวชนหญิง อายุ ★ มีต่อหน้า 29

ลุ้นทีมสาวไทย ☆ ต่อจากหน้า 21
ไม่เกิน 17 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 ที่ จ.นครราชสีมา วันนี้ (17 ต.ค.) ทีมชนะจะได้ผ่านเข้ารอบตัดเชือก พร้อมคว้าสิทธิ์ไปวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปีชิงแชมป์โลก ในปีหน้า ที่เปรู ทั้งนี้โค้ชธนศักดิ์ รัตนราศรี เผยไทยเป็นต่อแต่จะไม่ให้เด็กประมาท SMM TV ถ่ายทอดสด บ่าย 4 โมงเย็น

ความเคลื่อนไหวทีมตบลูกยางสาวดาวรุ่งสาวไทยในศึก "ช้าง" วอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 17 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 ล่าสุดเมื่อ 16 ต.ค. ทีมไทยไม่มีโปรแกรมแข่งขัน สต๊าฟโค้ชได้ให้นักกีฬาฝึกซ้อมในช่วงเช้า ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่มี "นุ้มบีม" ชัชชอร โมกศรี และ "น้องมด" ขนิษฐา จวงจันทร์ สองสาวมือตบหัวเสา เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ ทางสต๊าฟโค้ชจึงมอบ

ให้นายวุฒินันท์ พรหมนัส นักกายภาพบำบัดประจำทีม นำตัวไปตรวจและรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครราชสีมา

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจรักษานายวุฒินันท์เปิดเผยว่า อาการบาดเจ็บของขนิษฐา ปวดหลังซึ่งเคยเป็นอยู่ประจำ ได้ทำกายภาพแล้วอาการดีขึ้น ส่วนของชัชชอร เจ็บที่หัวไหล่ จากเกมล่าสุดที่ชนะจีนมาได้ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันมีอาการปวดไหล่ขวา ต้องนำตรวจที่โรงพยาบาล และมีการทำอัลตราซาวนด์ และยิงเลเซอร์ มีอาการดีขึ้น แต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ตอนเย็นต้องทำอัลตราซาวนด์อีกครั้ง และต้องใช้ไคเนซิโอเทปพันติดกับไหล่ไว้เพื่อพยุงกล้ามเนื้อข้อไหล่ ต้องให้พักในเกมต่อไปเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้น

ด้านการฝึกซ้อมของทีม โดยสต๊าฟโค้ชได้เน้นที่บอลลิฟ การรุกหลายรูปแบบและการบล็อก

เพราะต้องเจอกับผู้เล่นที่สูงใหญ่อย่างคาคัคสถาน โดยหลังการฝึกซ้อม นายธนศักดิ์ รัตนราศรี หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวถึงเกมในการพบกับคาคัคสถานว่า แม้จะเป็นต่อ แต่จะไม่ให้เด็กประมาท ให้เล่นตามเกม ส่วนชัชชอรต้องให้พักในเกมนี้ จะให้ลี้ทรศดานิลละภา ลงในตำแหน่งหัวเสาแทน ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยและสต๊าฟโค้ชได้ไปพักผ่อน ที่ยวชมสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

ส่วนการแข่งขันเมื่อวันที่ 16 ต.ค. เป็นการจับอันดับ 9-11 ส่องกง ชนะ อินเดีย 3-0 เซต (25-16, 29-27, 25-12) และ เวียดนาม ชนะ อิหร่าน 3-0 เซต (25-17, 25-16, 25-21)

สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน "ช้าง" วอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 17 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 ที่เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา วันนี้ (17 ต.ค.) เริ่มเวลา 10.00 น. ชิงอันดับ 11 อินเดีย พบ อิหร่าน, เวลา 12.00 น. รอบก่อนรองชนะเลิศ จีน พบ ไต้หวัน, เวลา 14.00 น. ญี่ปุ่น พบ นิวซีแลนด์, เวลา 16.00 น. ไทย พบ คาคัคสถาน SMM TV ถ่ายทอดสด และเวลา 18.00 น. เกาหลีใต้ พบ ฟิลิปปินส์ SMM TV ถ่ายทอดสด ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านเข้าสู่อันดับรองชนะเลิศ 4 ทีม จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปีชิงแชมป์โลก ในปีหน้า ที่ประเทศเปรู ทั้งนี้